

**สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน นี่คือขุมหมุมทางจิต(สัจซัง)ที่มีหัตถ์จรรย ที่ลูกได้รับการสอนให้ตายขณะที่มีชีวิต มีเพียงผู้ที่ตายขณะที่มีชีวิตเท่านั้นที่กลายเป็นหงส์

**คำถาม:** เวลานี้ลูกมีความใส่ใจอย่างหนึ่งในอะไร?

**คำตอบ:** ลูกต้องกลับมาสมบูรณพร้อมก่อนที่จะมีการทำลายล้างเกิดขึ้น ลูกที่มีความเข้มแข็งในความรู้และโยคะนี้จะพัฒนางานอดิเรกของการเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพ พวกเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ได้ทำงานรับใช้ พวกเขาจะเฝ้าแต่วิ่งไปทั่วเหมือนจิ้งนี้ พร้อมกับการทำงานรับใช้ พวกเขามีความใส่ใจที่จะทำใหตนเองสมบูรณพร้อมด้วยเช่นกัน

โอมชานติ พ่อทางจิตหนึ่งนี่และอธิบายแก่ลูกๆทางจิต ลูกจิตวิญญาณเวลานี้อยู่ในรูปที่มีตัวตนและเป็นลูกๆ ของประชาบิดาบรรพมาเพราะลูกได้รับการนำมาเลี้ยงดู ทุกคนพูดเกี่ยวกับลูกว่าลูกทำให้ทุกคนเป็นพี่น้องหญิงชาย พ่อได้อธิบายให้แก่ลูกๆแล้วว่าในความเป็นจริง ลูกดวงวิญญาณคือพี่น้องเพศชาย เมื่อโลกใหม่กำลังได้รับการสร้างขึ้น ก่อนอื่นใดบรรพามีเป็นผู้เป็นจุกก็เป็นสิ่งจำเป็น ลูกเคยเป็นศูทรและเวลานี้ได้รับการโยกย้ายแล้ว บรรพามีนั้นเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน ชื่อประชาบิดาบรรพมานั้นมีชื่อเสียงมาก ในสายโยกับสิ่งนั้นลูกเข้าใจว่าลูกทั้งหมดคือลูกๆ และลูกเป็นพี่น้องหญิงชาย ผู้ที่เรียกตนเองว่าบรรพมากุมารและกุมารีคือพี่น้องหญิงชายอย่างแน่นอน พวกเขาคือลูกๆ ทั้งหมดของประชาบิดาบรรพมา ดังนั้น พวกเขาเป็นพี่น้องหญิงชายอย่างแน่นอน ลูกต้องอธิบายสิ่งนี้ให้แก่ผู้ที่ไม่เข้าใจ มีผู้ที่ไม่เข้าใจและมีศรัทธาที่มงายด้วยเช่นกัน ใครก็ตามที่พวกเขากราบไหว้พวกเขาที่มีศรัทธาในผู้หนึ่งหรือเชื่อว่าผู้หนึ่งเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นแต่พวกเขาก็ไม่รู้สิ่งใดเลยเกี่ยวกับผู้หนึ่ง พวกเขากราบไหว้บูชาลักษมีและนารายณ์แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาเมื่อไร พวกเขากลายเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรและพวกเขาไปที่ไหน มนุษย์ที่รู้จักกันहरूลา จะรู้จักประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของพวกเขาด้วยเช่นกัน หากพวกเขาไม่รู้ชีวประวัติของบางคน สิ่งนั้นจะมีประโยชน์อะไร? พวกเขากราบไหว้บูชาเขาเหล่านั้นแต่พวกเขาก็ไม่รู้ถึงเรื่องราวของชีวิตของพวกเขา พวกเขาถึงเรื่องราวชีวิตของมนุษย์ แต่พวกเขาไม่รู้ถึงเรื่องราวชีวิตของคนหนึ่งผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่เคยอยู่และจากไปแล้ว มีผู้ที่กราบไหว้บูชาชิวามากมาย พวกเขากราบไหว้บูชาท่านและพูดว่าท่านอยู่ในก้อนกรวดก้อนหินและท่านนั้นอยู่ในทุกๆอนุ นั่นเป็นเรื่องราวชีวิตหรือไม่? นั่นไม่ใช่สิ่งใดที่สมเหตุสมผล พวกเขาเรียกตนเองว่าไม่บริสุทธ์ คำว่า “ไม่บริสุทธ์” นั้นลูกต้องอย่างยิ่ง! ไม่บริสุทธ์หมายถึงมีกิเลส ลูกสามารถอธิบายได้ว่าทำไมลูกถึงถูกเรียกว่าบรรพมากุมารและกุมารี เป็นเพราะลูกเป็นลูกบุญธรรมของบรรพมา ลูกไม่ใช่สิ่งสร้างทางร่างกายแต่เป็นสิ่งสร้างที่เกิดจากปาก บรรพามีนั้นคือพี่น้องหญิงชาย ดังนั้นพวกเขาไม่สามารถมีสายตาที่เป็นอาชญากรซึ่งกันและกันได้ ความคิดที่เลวร้ายที่สุดคือความคิดของตัณหาราคะ ลูกพูดว่าลูกๆ ของประชาบิดาบรรพมากลายเป็นพี่น้องหญิงชาย ลูกเข้าใจว่าลูกทั้งหมดคือพี่น้องเพศชาย ลูกๆ ของชีพบบา สิ่งนี้มันคงด้วยเช่นกัน โลกนั้นไม่ได้รู้สิ่งใดเลย พวกเขาพูดสิ่งนั้นก็เพียงแค่อยากจะพูดเท่านั้น ลูกสามารถอธิบายว่าพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมดคือผู้เดียวนั้น ทุกคนร้องเรียกหาท่าน ลูกแสดงให้เห็นรูปภาพด้วยเช่นกัน ผู้คนทางศาสนาที่มีชื่อเสียงก็เชื่อในพ่อผู้ไม่มีตัวตนนี้ด้วยเช่นกัน ท่านคือพ่อผู้ที่ไม่มีความตัวตนของดวงวิญญาณและแล้วพ่อของทุกคนในรูปที่มีตัวตนคือประชาบิดาบรรพมา และแล้วการขยายตัวก็เกิดขึ้นผ่านประชาบิดาบรรพมาและต้นไม้ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง พวกเขายังคงลงมาเรื่อยๆในศาสนาที่แตกต่างกันไป ดวงวิญญาณละวางจากร่างกายนี้ พวกเขาเห็นร่างกายและพูดว่า “คนนั้นเป็นอเมริกัน” หรือ “คนนั้นเป็นคนนั้นคนนี้” พวกเขาไม่ได้พูดสิ่งนี้ของดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ พวกเขามาจากที่นั่นเพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา ลูกสามารถบอกผู้ที่อยู่ในศาสนาอื่นๆว่าทุกคนกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่และดวงวิญญาณใหม่ก็ยังคงลงมาอย่างต่อเนื่องจากเบื้องบนด้วยเช่นกัน ดังนั้นพ่อจึงอธิบาย: ลูกก็เป็นมนุษย์เช่นกัน เป็นเพียงมนุษย์เท่านั้นผู้ที่ต้องรู้เกี่ยวกับตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของโลก, วงจรโลกหมุนไปอย่างไร, ใครคือผู้สร้างและใช้เวลานานแค่ไหนสำหรับวงจรโลกที่หมุนไป เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ เหล่าเทพไม่รู้สิ่งนี้ เพียงมนุษย์เท่านั้นที่เรียนรู้สิ่งนี้และแล้วก็กลายเป็นเทพ เป็นพ่อที่เปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ พ่อให้คำแนะนำของพ่อเองแก่ลูกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งสร้างด้วยเช่นกัน ลูกรู้ว่าลูกคือลูกๆผู้เป็นเมล็ดของพ่อผู้เป็นเมล็ด เช่นที่พ่อรู้เกี่ยวกับต้นไม้กลับหัวนี้ ในทำนองเดียวกันเราเช่นกันก็รู้ถึงสิ่งนั้นในเวลานี้ มนุษย์ไม่สามารถอธิบายสิ่งนี้ให้แก่มนุษย์ได้ แต่พ่อได้อธิบายสิ่งนั้นให้แก่ลูกแล้ว หากลูกไม่กลายเป็นลูกของบรรพมา ลูกก็ไม่สามารถมาที่นี่ได้ จนกว่าจะมีใครรับหลักสูตรเต็มรูปแบบและเข้าใจทุกสิ่ง ไม่เช่นนั้นเขาหรือเธอจะได้รับอนุญาตให้ตั้งอยู่ในขุมหมุมของบรรพมาได้

อย่างไร? นี้ถูกเรียกว่าท้องพระโรงของอินทราด้วยเช่นกัน อินทราไม่ได้ไปรยสายฝน นี้ถูกเรียกว่าท้องพระโรงของอินทรา ลูกคือผู้ที่ต้องกลายเป็นเทวดานางฟ้า เทวดานางฟ้าหลายประเภทได้รับการจดจำ ลูกๆบางคนมีความสวยงามมาก และดังนั้นจึงมีการกล่าวกันว่า คนนี้เหมือนเทวดานางฟ้า บางคนก็สวยด้วยการทาแป้ง ฯลฯ ในยุคทองลูกกลายเป็นเทวดานางฟ้าและเจ้าหญิง ในเวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นเทวดานางฟ้า นั่นคือเทพด้วยการอบในมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกรู้ว่าลูกกำลังกลายเป็นอะไรจากสิ่งที่ลูกเคยเป็น นักเดินทางพ่อผู้ที่มีบริสุทธิเสมอและสวยงามเสมอเข้ามาในร่างที่น่าเกลียดเพื่อที่จะทำให้ลูกเป็นเช่นเดียวกันกับตัวท่าน ดังนั้นเวลานี้ใครที่สามารถทำให้ลูกสวยงามได้? บาบาท้องทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น วงจรโลกต้องหมุนไป ในเวลานี้ลูกต้องกลับมาสวยงาม เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ผู้ที่สอนลูก ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความรัก การร้องเพลงสรรเสริญพ่อนั้นไม่สามารถร้องสรรเสริญให้แก่พ่อทางร่างได้ เป็นการยกย่องพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้น ทุกคนเรียกหาท่านผู้เดียวเท่านั้น: ได้โปรดมาและทำให้เรามีค่าควรแก่คำยกย่องนั้น เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นสิ่งนั้นตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็นเช่นเดียวกันในการศึกษา มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ผู้คนมากมายจะมาหาลูก พวกเขาต้องกลายเป็นบราห์มินอย่างแน่นอน บางคนก็ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและบางคนก็ศึกษาน้อยกว่า ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนได้ดีที่สุดก็จะสามารถสอนผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน ลูกสามารถเข้าใจว่ามีวิทยาลัยมากมายที่ลูกสร้างขึ้นมา บาบาทุดด้วยเช่นกันว่า จงเปิดวิทยาลัยที่ใครก็ตามสามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขาได้รับความรู้ของผู้สร้างและตอนเริ่มต้นกลางและตอนจบของสิ่งสร้างจากวิทยาลัยนี้ พ่อมาในบารัตเท่านั้นและดังนั้นวิทยาลัยต่างๆจึงเปิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในบารัตเท่านั้น ในขณะที่ลูกก้าวหน้าต่อไป พวกเขาจะเปิดอยู่เรื่อยๆในต่างประเทศเช่นกัน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากมายนั้นมีความจำเป็นที่ผู้คนมากมายจะไปและศึกษา และแล้วเมื่อการศึกษาสิ้นสุดลง ทุกคนก็จะได้รับการโอนไปสู่ศาสนาเทพ นั่นคือพวกเขาจะเปลี่ยนจากมนุษย์กลายเป็นเทพ ลูกกลายเป็นเทพจากมนุษย์ ได้มีการจดจำกันว่าไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่พระเจ้าจะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพที่นั่นคือโลกมนุษย์ ขณะที่นั่นคือโลกของเหล่าเทพ เป็นความแตกต่างเหมือนกับกลางวันและกลางคืนระหว่างเหล่าเทพและมนุษย์ ในเวลากลางวันมีเหล่าเทพ ขณะที่ในเวลากลางคืนมีมนุษย์ พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา, ผู้ที่กราบไหว้บูชา เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาจากผู้ที่กราบไหว้บูชา ในยุคทองไม่มีการกล่าวถึงคัมภีร์ศาสนาหรือความเลื่อมใสศรัทธา ฯลฯ ที่นั่นทุกคนคือเทพ มนุษย์คือผู้เลื่อมใสศรัทธา เป็นมนุษย์ผู้ที่ต่อมากลายเป็นเทพ นั่นคือโลกที่สูงส่ง ในขณะที่ที่นี้ถูกเรียกว่าโลกปีศาจ มีอาณาจักรของราม (พระเจ้า) และอาณาจักรของราวัน ก่อนหน้านั้นสติปัญญาของลูกไม่ได้ตระหนักรู้ว่าอาณาจักรของราวันคืออะไรหรือราวันมาเมื่อไร ลูกไม่รู้สิ่งใดเลย พวกเขาพูดว่าลังกาจมลงใต้ทะเล พวกเขาพูดถึงดวงราก็เป็นเช่นเดียวกัน เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าทั้งลังกาที่กำลังจะจมลง ทั้งโลกคือลังกา (เกาะ) ที่ไม่มีขีดจำกัด ทั้งหมดจะจมหน้าและจะมีน้ำอยู่ทุกหนแห่ง อย่างไรก็ตามสวรรค์ไม่ได้จมหน้า มีความมั่งคั่งอย่างมากมาย พ่อได้อธิบายว่าชาวมุสลิมได้ปล้นสะดมทรัพย์สินไปอย่างมากมายจากวัดโซมนาถ ดูซิว่าไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เลยที่นั่นในเวลานี้อย่างไร เคยมีความมั่งคั่งอย่างมากมายในบารัต บารัตเองเคยถูกเรียกว่าสวรรค์ ลูกจะเรียกบารัตในเวลานี้ว่าสวรรค์หรือไม่? เวลานี้บารัตเป็นนรก และแล้วก็จะกลายเป็นสวรรค์ ใครเป็นผู้สร้างสวรรค์และใครเป็นผู้สร้างนรก? ในเวลานี้ลูกรู้อสิ่งนี้แล้ว ได้มีการแสดงให้เห็นแล้วด้วยเช่นกันว่าอาณาจักรของราวันดำเนินต่อไปอีกนานเท่าไร? มีศาสนาอยู่มากมายในอาณาจักรของราวัน ในอาณาจักรของรามมีเพียงสุริยวงศ์และจันทรวงศ์ ในเวลานี้ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียน การศึกษานี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใครอื่น ผู้คนเหล่านั้นอยู่ในอาณาจักรของราวัน อาณาจักรของรามมีอยู่ในยุคทอง พ่อพูดว่า พ่อทำให้ลูกมีค่า และแล้วลูกก็กลับมาไม่มีค่า ลูกถูกเรียกว่าไม่มีค่าเพราะเหตุใด? เพราะลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ การสรรเสริญของความมีค่าของเหล่าเทพและความไม่มีค่าของลูกได้รับการจดจำ พ่ออธิบายว่าเมื่อลูกมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ก็เป็นโลกใหม่และมีมนุษย์น้อยมาก มีเพียงลูกเท่านั้นที่เป็นนายของทั้งโลก เวลานี้ลูกควรมีความสุขมาก ลูกกลายเป็นพี่น้องหญิงชาย ผู้คนเหล่านั้นพูดว่า ลูกทำให้บ้านและครอบครัวแตกแยก และแล้วพวกเขาเองคือผู้ที่มาและรับการสอนเหล่านี้ เมื่อพวกเขาไปที่พวกเขา ก็เข้าใจว่าความรู้ดีมาก พวกเขาเข้าใจความหมายของทุกสิ่ง ลูกจะมีความบริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยไม่คิดว่าตนเองเป็นพี่น้องหญิงชาย? ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ พ่อมาในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นดินแดนที่ตกต่ำและไม่บริสุทธิ์ อาหารและเครื่องดื่มของพวกเขาไม่บริสุทธิ์เช่นกัน พ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในร่างกายที่ได้ผ่านการเกิดมาแล้วหลายต่อหลายชาติเกิดและในตอนสุดท้ายของชาติเกิดเหล่านั้น ผู้นี้ใช้ 84 ชาติเกิด ผู้ที่เป็นคนสุดท้ายและแล้วกลายเป็นคนแรก และผู้ที่เป็นคนแรกและแล้วได้กลายเป็นคนสุดท้าย มีการให้ตัวอย่างของเพียงผู้เดียวเท่านั้น ราชวงศ์ของลูกกำลังถูกสร้างขึ้นมา ยิ่งลูกเข้าใจดีขึ้นมากเท่าไร ผู้คนจำนวนมากก็จะมาหาลูกมากเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงเป็นต้นไม้ที่เล็กมากและก็ประสบกับพายุมากมายด้วย ในยุคทองไม่มีเรื่องของการพายุ ดวงวิญญาณใหม่ก็ยังคงลงมาอยู่เรื่อยๆจากเบื้องบน ที่นั่นที่ที่เขาสัมผัสกับพายุ พวกเขาใกล้จม ที่นั่นไม่มีพายุของมายา ที่นั่นผู้คนตายขณะที่เพียงแค่นั่งอยู่ที่ไหนสักแห่ง มีสงครามของลูกกับมายาด้วยเช่นกัน เธอรั้งความอยู่รอดด้วยเช่นกัน สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นในยุค

ทอง ไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในศาสนาอื่นใด ไม่มีใครอื่นสามารถเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรของรามและอาณาจักรของราวัน แม้ว่าผู้คนจะไปยังการชุมนุมทางจิต ก็ไม่มีเรื่องของการมีชีวิตอยู่และการตายที่นั่น ที่นี้ลูกๆได้รับการนำมาเลี้ยงดู ลูกพูดว่า ลูกเป็นลูกๆของชีพบบา และลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกจากท่าน หากลูกพลาดพลั้งลงมาในขณะที่กำลังได้รับมรดกนี้ มรดกก็จะจบสิ้นลงด้วยเช่นกันและลูกก็จะเปลี่ยนจากหงส์เป็นนกกกระสา อย่างไรก็ตามพ่อมีความเมตตาและดังนั้นท่านจะเฝ้าแต่อธิบายแก่ลูกต่อไป บางคนก็ป็นขึ้นไปอีกครั้ง ผู้ที่อยู่อย่างมั่นคงก็กล่าวได้ว่าเป็นมหาวิระและหนุมาน ลูกคือมหาวิระ, มหาวีรน์ ตามลำดับกันไป ผู้ที่เข้มแข็งที่สุดลูกเรียกว่ามหาวิระ อติเทพลูกเรียกว่ามหาวิระด้วยเช่นกัน และมหาวิระเหล่านี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากท่านและแล้วก็จะเป็นผู้ที่ปกครองโลก ลูกทำความเพียรพยายามตามลำดับกันไปที่จะได้รับชัยชนะเหนือราวัน ราวันคือกิเลสทั้งห้า นี่คือนั่นสิ่งบางอย่างที่ต้องเข้าใจ เวลานั้นพ่อกำลังเปิดลือคสติปัญญาของลูก และแล้วลือคก็จะถูกปิดลงอย่างสมบูรณ์ ที่นี้เช่นกันมีบางคนที่มีลือคของพวกเขาเปิดและดังนั้นพวกเขาจึงไปและทำงานรับใช้ พ่อพูดว่า จงไปและทำงานรับใช้! นำผู้ที่ตกลงไปในท่อน้ำทิ้งออกมา ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่ลูกก็ตกลงไปในท่อน้ำทิ้งด้วยเช่นกัน ลูกต้องออกมาจากสิ่งนั้นและต้องเอาผู้อื่นออกมาจากสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน มีความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัดในแม่น้ำแห่งยาพิษ เวลานั้นลูกต้องไปยังที่ที่มีความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัด มีการร้องเพลงสรรเสริญผู้เดียวที่ให้ความสุขแก่ลูกอย่างมากมายเหลือล้น จะมีคำยกย่องใดของราวันที่ทำให้ความทุกข์หรือไม่? ราวันลูกเรียกว่าปีศาจ พ่อพูดว่า ลูกอยู่ในอาณาจักรของราวันและเวลานั้นลูกได้มาที่นี้เพื่อรับความสุขอย่างมากมายล้นเหลือ ลูกได้รับความสุขอย่างมากมายเช่นนั้น ดังนั้น ลูกควรจะมีสุขอย่างมากมายแต่ลูกก็ควรอยู่อย่างระมัดระวังด้วยเช่นกัน ตำแหน่งก็ตามลำดับกันไป ตำแหน่งของนักแสดงทุกคนแตกต่างกัน พระเจ้าไม่สามารถมีอยู่ในทุกคน พ่อหนึ่งนี้และอธิบายทุกสิ่งแก่ลูก ลูกรู้จักพ่อและตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ มีการให้คะแนนตามลำดับกันไปตามวิธีที่ลูกศึกษาเล่าเรียน นี่คือการศึกษเล่าเรียนที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกๆ ควรจะใส่ใจอย่างมากต่อสิ่งนี้ ลูกไม่ควรขาดการศึกษาแม้แต่วันเดียว เราเป็นนักเรียนและพระเจ้าผู้เป็นพ่อผู้กำลังสอนเรา ลูกๆ ควรมีความซาบซึ้งนี้อยู่เสมอ พระเจ้าพูด เป็นเพียงเมื่อเขาเปลี่ยนชื่อและใส่ชื่อของกฤษณะเข้าไปแทน โดยไม่ได้ตั้งใจพวกเขาเข้าใจว่าเป็นคำพูดของพระเจ้ากฤษณะ เพราะกฤษณะนั้นอยู่ถัดจากพระเจ้า เขาเป็นอันดับหนึ่งในสวรรค์ที่พ่อก่อตั้งขึ้น ในเวลานี้ลูกได้รับความรู้นี้แล้ว ลูกให้ประโยชน์แก่ตนเองตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำและลูกก็เฝ้าแต่ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน คนเช่นนั้นจะไม่รู้สึกถึงความสุขโดยไม่ได้ทำงานรับใช้ เมื่อลูกๆกลับมาแข่งแกร่งในโยคะและความรู้ ลูกจะทำงานเช่นเงินนี้ และแล้วลูกก็จะพัฒนางานอดิเรกของการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ลูกต้องสอบผ่านก่อนที่ความตายจะมาถึง ลูกมีงานรับใช้มากมายที่ต้องทำในตอนสุดท้ายจะมีสงครามและจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานั้นได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. เพื่อที่จะเป็นคนแรกจากเป็นคนสุดท้าย ทำความเพียรพยายามเช่นมหาวิระ อย่าได้สั่นคลอนด้วยพายุของมายา กลับมามีเมตตาเช่นเดียวกับพ่อและทำงานรับใช้ของการเปิดลือคในสติปัญญาของมนุษย์
2. ออบน้ำในมหาสมุทรแห่งความรู้ทุกวันและกลายเป็นเทวดานางฟ้า อย่าได้ขาดการศึกษานี้แม้กระทั่งวันเดียว รักษาความซาบซึ้ง: “เราเป็นนักเรียนของพระเจ้า”

**พร:** พร: ขอให้ลูกเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดาของความเป็นผู้ใหญ่ และสะสมคะแนนเต็มด้วยคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่  
ในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่เพราะผู้คนมีการพัฒนานิสัยของการพูดอย่างมาก และพวกเขาจะพูดอะไรก็ตามที่เข้ามาในจิตใจของพวกเขา เมื่อใครบางคนทำงานเล็กได้ดีและแล้วพูดถึงสิ่งนั้น ผลของสิ่งนั้นก็จะลดลงไปครั้งหนึ่ง พวกเขาสะสมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในขณะที่ผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่(และไม่พูดเกี่ยวกับสิ่งนี้) จะสะสมได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจงกลายเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดาแห่งความเป็นผู้ใหญ่และสะสมคะแนนเต็ม โดยการพูดถึงบางสิ่ง คะแนนของลูกก็จะถูกลดลงไป

**คติพจน์:** คงอยู่อย่างมั่นคงในรูปของจุดและลูกจะสามารถใส่จุดฟูลสต็อปกับปัญหาใดๆในหนึ่งวินาที